



ประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด

เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกกรรมการชุมชนบางตลาดพัฒนา ๓ แทนกรรมการที่ว่างลง

ด้วยบัดนี้ คณะกรรมการชุมชนบางตลาดพัฒนา ๓ ได้ว่างลง จำนวน ๑ ตำแหน่ง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖ และมติที่ประชุมคณะกรรมการชุมชนบางตลาดพัฒนา ๓ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ร้านกาแฟพันธุ์ไทย หน้าหมู่บ้านศราวีณวิลล์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ดังนั้นเทศบาลนครปากเกร็ด จึงได้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมเพื่อเลือกกรรมการชุมชนบางตลาดพัฒนา ๓ แทนกรรมการที่ว่างลงไว้ดังต่อไปนี้

๑. เลือกกรรมการชุมชนในวันศุกร์ที่ ๑๓ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.

๒. สถานที่เลือกกรรมการชุมชน ณ บริเวณศาลพระพรหมหมู่บ้านศราวีณวิลล์

การประชุมเพื่อเลือกกรรมการชุมชนบางตลาดพัฒนา ๓ แทนกรรมการที่ว่างลงให้ผู้มีสิทธิเลือกกรรมการชุมชนที่อยู่ในที่ประชุมเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว โดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคน หากผู้ถูกเสนอชื่อไม่อยู่ในที่ประชุมวันที่มีการเลือก ต้องมีหนังสือแสดงความสมัครใจไว้ด้วย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)
(นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด)



ที่ นบ ๕๒๒๐๗/ ๙๖ ๒๒๕

สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด
๑ ถนนแจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐

๖ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญประชุมเลือกกรรมการชุมชนแทนกรรมการที่ว่างลง

เรียน ท่านเจ้าของบ้าน

ด้วยเทศบาลนครปากเกร็ด กำหนดดำเนินการประชุมเพื่อเลือกกรรมการชุมชนบางตลาดพัฒนา ๓ แทนกรรมการที่ว่างลง จำนวน ๑ ตำแหน่ง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.๒๕๖๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๖ โดยผู้เข้าร่วมประชุมต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. มีสัญชาติไทย และมีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีในวันประชุมเลือกกรรมการชุมชน
๒. มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ประจำ และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในชุมชนนั้นติดต่อกันไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือก
๓. ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและ
ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

๔. ไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายศาลหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเคยได้รับโทษจำคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

เพื่อให้การดำเนินการประชุมเลือกกรรมการชุมชนเป็นไปตามระเบียบฯ จึงขอเชิญท่านและสมาชิกที่อาศัยอยู่ในทะเบียนบ้านของท่านที่มีคุณสมบัติดังกล่าว เข้าร่วมประชุมเพื่อเลือกกรรมการชุมชนบางตลาดพัฒนา ๓ แทนกรรมการที่ว่างลง ในวันศุกร์ที่ ๑๓ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๗ โดยกำหนดลงทะเบียนตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๐.๓๐ น. และเปิดประชุมในเวลา ๑๐.๔๐ น. ณ บริเวณศาลพระพรหม หมู่บ้านศราวิณวิลล์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

กองสวัสดิการสังคม

ฝ่ายพัฒนาชุมชน งานส่งเสริมพัฒนาชุมชน

โทร.๐ ๒๕๖๐ ๙๗๐๔-๑๔ ต่อ ๗๓๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Saraban@pakkretcity.go.th

ผู้ประสาน : นายชัยยุทธ สุวรรณเพชร

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”